

## TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

► Sau khi danh mục đề tài khoa học cấp tổng cục và cấp cơ sở năm 2005 được Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Viện Khoa học thống kê phê duyệt về tên đề tài nghiên cứu, đơn vị chủ trì và tên chủ nhiệm đề tài. Ban chủ nhiệm các đề tài đã tiến hành triển khai nghiên cứu, hầu hết các Ban chủ nhiệm đề tài đã ký hợp đồng viết báo cáo chuyên đề và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân và đơn vị thực hiện.

► Công tác phối hợp nghiên cứu khoa học với địa phương đã được triển khai ở một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố nhằm mục đích áp dụng thử nghiệm các kết quả nghiên cứu đã hoàn thành như: Thành phố Hải phòng nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế; Thanh hoá nghiên cứu phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá thời kỳ 2001-2004; Quảng Bình nghiên cứu phân tích tăng trưởng kinh tế 5 năm 2001-2005 và dự báo đến năm 2010; Phú Thọ nghiên cứu kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001-2004, ước tính

năm 2005 và dự báo đến năm 2010; Hà Tây nghiên cứu đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế,... Công tác nghiên cứu khoa học ở địa phương hiện nay được nhiều Cục Thống kê quan tâm, nó sẽ là cầu nối giữa nghiên cứu lý luận và thí điểm triển khai kết quả nghiên cứu.

► Để nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Thống kê đã triển khai một số chuyên đề khoa học, dịch thuật và tổng luận năm 2005. Đồng thời công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2006 đã được triển khai đến nay cơ bản đã hoàn thành khâu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2006 của các đơn vị trong Tổng cục.

► Trong tháng 6 năm 2005, Tổng cục Thống kê đã cử một đoàn cán bộ nghiên cứu đi khảo sát tại Cục Thống kê Úc để trao đổi và học tập kinh nghiệm về nâng cao chất lượng và quản lý số liệu thống kê.

### Phòng Quản lý khoa học và đào tạo

### LỜI CẢM ƠN

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Đảng uỷ, công đoàn các đơn vị trong Tổng cục, Trường cao đẳng Thống kê Bắc Ninh, Cục Thống kê Hà Tây và cá nhân đã đến chúc mừng bản tin. Ban biên tập hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp của các đơn vị và các cộng tác viên để bản tin đáp ứng được yêu cầu của đông đảo bạn đọc.

**Ban biên tập**